



413

กลุ่มช่วยอำนาจการปกครอง	413
เลขรับที่	966
วันที่	25 ก.พ. 2562
เวลา	10:29
หน้า	3

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.๓๓๖๓)

ที่ กษ ๐๖๑๔/๔๓๐

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

### เรื่องเดิม

ด้วยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ มีความประสงค์จะจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเร่งรัดผลิตพืชอาหารสัตว์ และรูปแบบอาหารผสมครบส่วน TMR เพื่อยกระดับคุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนา” ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวม ๑๕๐ คน เกษตรกรจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวม ๑๐๐ คน เกษตรกรจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยใช้เงินงบประมาณ ๑๓๖,๘๐๐ บาท จากกิจกรรมหลักที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ เร่งรัดผลิตพืชอาหารสัตว์ และรูปอาหารผสมแบบครบส่วน TMR เพิ่มผลผลิตปริมาณและคุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนา ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ สถานที่ราชการ / เอกชน

๒. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาอย่างยั่งยืน” ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวม ๑๕๐ คน เกษตรกรจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวม ๑๐๐ คน เกษตรกรจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยใช้เงินงบประมาณ ๑๓๖,๘๐๐ บาท จากกิจกรรมหลักที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ สร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ สถานที่ราชการ - เอกชน

๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “วิเคราะห์ปัญหา และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ให้พร้อมสู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา” ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มหรือผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๕๐ คน ผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มหรือผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์มจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๓๐ คน ผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มหรือผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์มจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ รุ่น จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ สถานที่ราชการ / เอกชน

๔. การอบรมเกษตรกรกลุ่ม Smart farmer เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมเพศผู้ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจาก ๓ จังหวัด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน จำนวน ๙ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยใช้งบประมาณ ๒๒๐,๕๐๐ บาท จากโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๓.๕ การเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคนมคุณภาพสูงล้านนา ดำเนินการในช่วง กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ สถานที่ราชการ / เอกชน

๕. โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการส่งเสริมการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ จำหน่าย และการบริโภค ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน องค์กร สมาคม ชมรม สหกรณ์โคนม องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาดนมคุณภาพสูงล้านนา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร / ผู้ประกอบการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ / โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๑ วัน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยใช้งบประมาณ ๕๓,๕๐๐ บาท จากโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมหลักที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๓.๗ ระดมความร่วมมือจากเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดและผู้บริโภค ดำเนินการในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ โรงแรมเชียงใหม่ฮอริคิต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๖. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการฟาร์ม มาตรฐาน GAP มาตรฐาน GFM” ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์ม หรือผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์ม ซึ่งมีความประสงค์ขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รวม ๑๐๐ คน โดยใช้งบประมาณ ๘๕,๕๐๐ บาท จากโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมหลักที่ ๔ ส่งเสริมเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดำเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเนื้อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานการป้องกันโรคในฟาร์มปศุสัตว์ (GFM) ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ สถานที่ราชการ / เอกชน

๗. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แปรรูปผลิตภัณฑ์” ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยใช้งบประมาณ ๘๕,๙๐๐ บาท จากโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมหลักที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดำเชียงใหม่ เพื่อผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานการป้องกันโรคในฟาร์มปศุสัตว์ (GFM) ดำเนินการในวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๘. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปลูกพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น และผลิตอาหารหมักเป็นพืชอาหารสุกร” ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รวม ๑๐๐ คน โดยใช้งบประมาณ ๘๕,๔๐๐ บาท ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ สถานีราชการ / เอกชน

#### ข้อเท็จจริง


เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อที่ ๑๘ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เรื่องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต โดยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอำนาจในการอนุมัติ ราชการ (ยกเว้นอธิบดีและรองอธิบดี) ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ และการพิจารณาอนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มีข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อนุมัติโครงการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๔๘,๑๐๐ บาท ทั้งนี้เป็นอำนาจอธิบดีกรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติตามคำสั่งมอบอำนาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ

  
(นายวิสูตร เนื่อนวล)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  
(นางสาวประเทืองทิพย์ เลือเอก)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  
(นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม)  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

- อนุมัติหลักการ

  
(นายสรวิศ ธานีโต)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒